

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ทั้งสองท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ธรรมภรณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชิตชนก เชิงเขาว์ ที่เป็นผู้ชี้แนะแนวทาง ให้คำปรึกษา ให้ความรู้อย่างเอาใจใส่ตลอดจนให้กำลังใจ จนทำให้ผู้วิจัยสามารถดำเนินการวิจัยและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัยจน ลุล่วงไปได้ด้วยดี สร้างความรู้สึกปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระคุณของอาจารย์ทั้งสอง ผู้วิจัยจึง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี มีเนียม ประธานกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.हरรรษา นิลวิเชียร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ การชี้แนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ที่ให้ความกรุณาชี้แนะแนวทางและข้อคิดดีๆ ในการสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ และ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 และโรงเรียนบ้านต้นแซะ ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลการวิจัยโดยสะดวก ทำให้ผู้วิจัยสามารถดำเนินการทดลองใน ขั้นตอนต่างๆ เป็นไปตามแบบแผนการทดลองที่กำหนดไว้จนลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียนและเพื่อนร่วมรุ่นที่มีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดีและ น่าจดจำ รวมทั้งคอยให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจที่ดีมาโดยตลอด

ขอขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีและกำลังใจที่มีให้อย่างมากมายมาโดยตลอด ของคุณสมหมาย สุขไสว เพื่อนร่วมทางผู้ไม่เคยห่างหายไปตลอดระยะเวลาที่ผู้วิจัยประสบกับ อุปสรรคที่บั่นทอนกำลังใจ-กายระหว่างการดำเนินการวิจัย จนกระทั่งถึงวันนี้

ขอขอบคุณครอบครัว นอจิ ที่เป็นเสมือนโรงเรียนแห่งแรกที่หล่อหลอมความคิด และทัศนคติที่ดี ขอขอบพระคุณนายมะหะมะอาลี นอจิ บิดา และขอบคุณนายฮัมดาน นอจิ น้องชาย ที่มีส่วนทำให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและยังเป็นกำลังใจที่ดี อยู่เคียงข้างกัน เสมอมา และขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของมารดา นางฮาสนะ แย่งซุนเซาว์ (นอจิ) ผู้ล่วงลับ ที่เป็น เสมือนครูคนแรกที่อบรมสั่งสอน ให้ความรัก ความอบอุ่น และเป็นต้นแบบที่ดีของการต่อสู้ การ เรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยรักการเรียนรู้

คุณประโยชน์และความดีใดๆ ที่เกิดจากการทำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขออุทิศแด่มารดา ผู้จากไปก่อนที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเสร็จสมบูรณ์ (แม่คงรู้ ว่าหนูภูมิใจแค่ไหนที่ได้เกิดเป็นลูกแม่ ...อัลฮัมดุลิลละฮู (มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์))

ฮานานมุฮิบะตุตดิน นอจิ